

## ชักซ้อมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

นำเสนอเมื่อ : 15 ต.ค. 2567

ชักซ้อมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

เรื่อง ชักซ้อมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยปัจจุบันพบว่ามีกรร้องเรียนเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่ง ว่าไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กร และหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำกับ ดูแล ให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/ว ๖ ๕๒๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ชักซ้อมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยปัจจุบันพบว่ามีกรร้องเรียนเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาบางแห่ง ว่าไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กร  
และหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการย้าย  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการ  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำกับ ดูแล ให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต พัฒนทวีต)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล •

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน